

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๗๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๐๐๘๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๐๐๘๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการรายงานผลกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือการรายงานผลการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด และแนวทางการดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือจังหวัดรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด และการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จึงขอให้จังหวัดแจ้งเน้นย้ำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การรายงานผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านที่ ๗ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม หัวข้อ “ข้อมูลกิจกรรมตลาดนัด”

๒. การรายงานผลการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขอให้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทและกิจกรรมการท่องเที่ยว และรายการสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถดำเนินการในด้านที่ ๘ เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว หัวข้อ “ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว”

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวธัญญา ถามถ้วน ๐๙๑-๐๔๖๙๕๕๙๙